



อตุตทา หิ อตุตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ 10

ฉบับที่ 19

ปีการศึกษา 2523

6 กันยายน 2523

1 หน้า 75 สต่งค์

ผลการขังเสียงสรรหาอธิการบดี



ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้จัดให้มีการขังเสียงเพื่อสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2523 ตามประกาศเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2523 ความละเอียดและการดำเนินการเป็นที่แจ้งอยู่แล้วในบันทึกผลการขังเสียงให้เสร็จสิ้นยุติลงแล้ว จึงขอประกาศผลการขังเสียงให้ทราบดังนี้

1. สายอาจารย์

นายเอก ร.ศ.สุภูมิ นवलสกุล

ได้คะแนน 169 คะแนน คิดเป็น 50.15%

นายเอก ร.ศ.อภิวรมย์ ณ นคร

ได้คะแนน 337 คะแนน คิดเป็น 100%

นายเอก อ.ศ.สว่าง สีนะสมิต

ได้คะแนน 47 คะแนน คิดเป็น 13.95%

รวมผู้ใช้สิทธิ 571 คน บัตรเสีย 18 บัตร

2. สาขารัฐกรรมและบริหารทางวิชาการ

นายเอก ร.ศ.สุภูมิ นवलสกุล

ได้คะแนน 982 คะแนน คิดเป็น 100%

นายเอก ร.ศ.อภิวรมย์ ณ นคร

ได้คะแนน 785 คะแนน คิดเป็น 80.46%

นายเอก อ.ศ.สว่าง สีนะสมิต

ได้คะแนน 45 คะแนน คิดเป็น 4.73%

รวมผู้ใช้สิทธิ 1824 คน บัตรเสีย 42 บัตร

3. สายนักศึกษา

นายเอก ร.ศ.สุภูมิ นवलสกุล

ได้คะแนน 4971 คะแนน คิดเป็น 61.43%

นายเอก ร.ศ.อภิวรมย์ ณ นคร

ได้คะแนน 8092 คะแนน คิดเป็น 100%

นายเอก อ.ศ.สว่าง สีนะสมิต

ได้คะแนน 1493 คะแนน คิดเป็น 18.49%

รวมผู้ใช้สิทธิ 14753 คน บัตรเสีย 107 บัตร

เมื่อรวมคะแนนของทั้งสองสายแล้วจะเห็นว่าตามระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2523 แล้ว ผลปรากฏว่าผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ร.ศ.อภิวรมย์ ณ นคร กล่าวคือ ได้คะแนนคิดเป็น 282.45% ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ดำเนินการเสนอชื่อนามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการแต่งตั้งให้ ร.ศ.อภิวรมย์ ณ นคร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

จึงขอประกาศผลการขังเสียงสรรหาอธิการบดีให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาทั้งหลาย ที่ให้ความร่วมมือต่อการสรรหาฯ จนการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

วันที่ 29 สิงหาคม 2523 เวลา 20.00 น.

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิวรมย์ ณ นคร



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2523 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ภาควิชา 20.00 น. ได้เสนอข่าวการสัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิวรมย์ ณ นคร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการขังเสียงสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า ถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนต่อไป ก็จะทำร่วมมือกับคณะผู้บริหารที่มีอยู่แล้ว ดำเนินการอย่างรีบด่วนในการที่จะแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก้ปัญหาเรื่องสถานที่เรียน คำว่า

อ่านต่อหน้า 8

กีฬาสาธิตอาจารย์



รศ.ดร.อภิวรมย์ ณ นคร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิต เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 23 ณ สนามกีฬา ม.ร.

ภาพและข่าวโดย บุณสร วิจารณ์

T.V. 7 ที เปลี่ยนเวลาการบรรยาย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายวิชาชั้นปีที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที ออกไปในเดือนกันยายน

อ่านต่อหน้า 7

การลงทะเบียนผิดพลาด เพราะหมายเลขกระบวนวิชา เปลี่ยนแปลง

ตามที่คณะรัฐศาสตร์ ได้ไปเปลี่ยนหมายเลขกระบวนวิชา 3 กระบวนวิชาด้วยกัน ในภาค 1/2523 คือ

อ่านต่อหน้า 2

เยี่ยมชมภาควิชาการตลาด ม.ร.



คณะผู้เยี่ยมชมภาควิชาการการตลาดเพื่อการส่งออกของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ได้มาเยี่ยมชมกิจการของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ร. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรและความต้องการทางด้านวิชาการ

ภาพและข่าวโดย บุณสร วิจารณ์

สัมมนา

"ห้องสมุดกับวัฒนธรรมไทย"



สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง "ห้องสมุดกับวัฒนธรรมไทย" เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2523 ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพระยาราม ม.ร. โดยมีบรรณารักษ์และผู้มีประสบการณ์ด้านงานวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา

ภาพและข่าวโดย บุณสร วิจารณ์

"บทบาทของอาจารย์ในทางการเมือง"



เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 12.30-13.30 น. นายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้รับเชิญจากคณะกรรมการวิชาการของ ม.ร. มาพูดที่สภาอาจารย์ ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทของอาจารย์ในทางการเมือง"

ภาพและข่าวโดย กองบรรณาธิการ

ฉบับนี้มีอะไร

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธรรมบุญ โสภณรัตน์ หน้า 2

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิวรมย์ ณ นคร หน้า 3

กีฬาสาธิต อาจารย์ หน้า 4

การทบทวนวิชากฎหมาย

ข่าวจากเศรษฐศาสตร์

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการทบทวนวิชา กฎหมายบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2523 โดย จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2523 เป็นต้นไป ตาม เวลาและสถานที่ ดังนี้

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ ลักษณะข้อสอบ-จำนวนข้อสอบ และระยะเวลาสอบภาค 1/2523 ดังนี้

Table with 4 columns: ชั้นวิชา, สาขาที่ผู้สอบ, วัน-เวลาดสอบ, ห้องสอบ

Table with 5 columns: กระบวนวิชา, ปรินซ์ (ข้อ), ศึกษิน (ข้อ), เวลาสอบ, หมายเลข

หมายเลข EC 478 ไม่เปิดสอนในภาค 1/2523

นายปราโมทย์ วัฑทอง
ประธานบัณฑิต สศ.

ประกาศ นศ. วันที่ 6 สิงหาคม 2523

ธนาคารออมสิน ย้ายที่ทำการ

ข่าวสามคำทองได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสามคำทองว่าจะย้ายที่ทำการจากชั้นล่างตึกสำนักงานอธิการบดี ไปที่อาคารที่ทำการใหม่ของธนาคารออมสิน สาขาสามคำทอง ซึ่งตั้งอยู่หลังอาคารศรีสำเนาถ้อย ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2523 เป็นต้นไป สำหรับการบริการนั้นคงเป็นไปตามปกติ

จำใจโดย ชัยฉา จันทมนักฎะ

การลงทะเบียน

ต่อจากหน้า 1

เปลี่ยนเป็น PS 251, PS 452 เป็น PS 310, และ PS 418 เป็น PS 311 แต่มีนักศึกษาบางคนลงทะเบียนโดยไม่ครบจุดใน น.ร. 30 เสียก่อน เป็นเหตุให้ลงทะเบียนผิดพลาด คือใช้หมายเลขกระบวนวิชาเก่า ซึ่งยกเลิกไปแล้ว คณะรัฐศาสตร์ได้หารือกับ สวป. เกี่ยวกับปัญหานี้ และขอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาผ่อนผันดังนี้ คือ สำหรับผู้ที่ยื่นขอจบไว้แล้วในภาคนี้ไม่ว่าเป็นนักศึกษาคณะใด หากลงทะเบียนผิดหมายเลขใน 3 กระบวนวิชาดังกล่าว ให้มายื่นและแนบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจวินิจฉัยแล้วจึงไปดำเนินการที่ สวป. แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีการยื่นขอจบในภาค 1/2523 นี้ ให้ไปขอยกเลิกและรับเงินค่าหน่วยกิตคืนที่ สวป. ตามประกาศเรื่องลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนใน น.ร.30 (22 เมษายน 2523)

อนึ่ง ขออภัยว่า นักศึกษาอย่าแก่หมายเลขกระบวนวิชาในใบเสร็จรับเงินโดยพลการ เพราะจะเป็นความผิดพลาดแก่เอกสารของทางราชการ ซึ่งมีบทลงโทษซึ่งหนักที่สุดแก่ทุกกระบวนวิชา

ประกาศ รศ. วันที่ 2 กันยายน 2523



สัมภาษณ์

พศ.ดร.ธรรมนุญ โสภาร์ตัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี น.ร.

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 23 เวลา 19.00 น.

สิ่งหนึ่งที่เรากำลังต้องการคือจะทำให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน อธิการบดีน่าจะมากับความคิด และแก้ไขปัญหของสามคำทอง

พ.ร. ขอทราบการนับคะแนนเสร็จสิ้นเมื่อไร พศ.ดร.ธรรมนุญ ผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 18.45 น. ซึ่งรวดเร็วกว่าที่คิดประมาณ 5 ชั่วโมง พ.ร. ขอทราบบรรยากาศทั่วไปของกรณียังเสียงคร่ำครวญ พศ.ดร.ธรรมนุญ ทุกฝ่ายให้ความสนใจอย่างจริงจัง และไม่มีปัญหาใดๆ โดยเฉพาะ คณะกรรมการสรรหาฯ ทุกคนตั้งใจมากที่สุดใน พ.ร. มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงกี่คน พศ.ดร.ธรรมนุญ จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 80% ฝ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 90% ส่วนนักศึกษาประมาณ 15,000 คน ซึ่งคิดไว้ในบรรยากาศเช่นนี้ก็เป็นจำนวนที่สมควรนับถือกัน พ.ร. ขอทราบขั้นตอนที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการต่อไป พศ.ดร.ธรรมนุญ ตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ก็คือ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องนำรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามเกณฑ์ จะเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาแต่งตั้ง หากสภามหาวิทยาลัยไม่แต่งตั้ง ก็คือสรรหาใหม่ สภามหาวิทยาลัยจะคัดคนอื่นไม่ได้ พ.ร. ภายหลังทราบผลการนับคะแนนแล้วมีการคัดค้านหรือไม่ พศ.ดร.ธรรมนุญ ไม่มีเลยครับ คิดว่าการร้องเรียนครั้งนี้เป็นการร้องเรียนที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมกับทุกๆ ฝ่าย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วครับ พ.ร. ขอทราบความรู้สึกในฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ ซึ่งงานสำคัญได้สิ้นสุดแล้ว พศ.ดร.ธรรมนุญ รู้สึกดีใจที่ทุกคนยอมรับ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยได้ใจ และที่ใจมากก็คือ ในฐานะที่เป็นกรรมการ

ดำเนินการและครบ กรรมการแต่ละท่านในแต่ละหน่วยต้องรับผิดชอบทำงานกันอย่างจริงจัง มีศึกษาไม่มีใครบ่นเลย เราทราบดีว่าเราจะต้องมีการการสำรวจด้วยเหมือนกัน เพราะว่าเราต้องไปคะแนนปฏิบัติหน้าที่ที่เด่น 5 โมงเช้าถึง 5 โมง และในวันมีการการมาทุกของสวป. ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมหาวิทยาลัย พ.ร. มีความรู้สึกต่อคณะกรรมการอย่างไร พศ.ดร.ธรรมนุญ เมื่อเกณฑ์ที่กำหนดว่าจะต้องมีการร้องเรียนเป็นนักศึกษาใครก็ตามที่ผ่านวันเรียนตามปกติ ผู้เรียนคือผู้ที่สมควรตามหลักประชาธิปไตยนะครับ เพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าใครก็ตามที่ผ่านเรียน คือสิ่งที่ดีว่าต้องการให้ประชาธิปไตย พ.ร. อาจารย์คิดว่าอธิการบดีคนใหม่ควรแก้ไขอะไรเป็นต้น พศ.ดร.ธรรมนุญ ในความเห็นของผม ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สามคำทอง ส่วนสิ่งอื่นนั้นคิดว่าแต่ละท่านก็เสนอความคิดเห็นที่ดีงาม คิดว่าการเลือกตั้งนี้เป็นกระบวนการและวิธีการให้ได้ว่า ซึ่งดำเนินการทั้งหมดนี้ ผมคิดว่าจะต้องดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยรุ่งเรืองและสร้างมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยกย่องนับถือทั้งภายในและภายนอก ในระยะเวลาหนึ่งประมาณ 5 ปี ในหนึ่งปีงบประมาณ 10 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า รวมกันทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุด มหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศไทย พ.ร. อาจารย์มีอะไรฝากถึงท่านอธิการบดีคนใหม่ พศ.ดร.ธรรมนุญ ผมคิดว่าในสมัยปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่เรากำลังต้องการคือทำให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน อธิการบดีและอธิการบดีคนใหม่จะต้องแก้ไขปัญหของสามคำทอง



จดหมายเปิดผนึก

เรียน ประชากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ประชากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กรุณาแสดงปณิธานที่ให้ความไว้วางใจในการหนังสือเพื่อสรรหาอธิการบดี ให้ผมมีโอกาสรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในครั้งนี้

ผมขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ว่า ผมและคณะผู้บริหารจะพยายามจนสุดความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอันมีเกียรติอันนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือปณิธานร่วมกันของชาวรามคำแหง คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงในฐานะสถาบันวิชาการระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาการสูงสุดของประเทศ ดำเนินการภารกิจหลักทั้งสี่ประการ คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงวัฒนธรรมชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องกำหนดแนวนโยบายที่แน่นอน เพื่อมุ่งไว้ซึ่ง **เสถียรภาพโดยบูรณาการ** วิชาศาสตร์ ศาสตร์วิชา ซึ่งมีทั้งหมดเขียนในปรัชญา การศึกษาที่ว่าให้การศึกษาแก่มวลชนผู้ได้วิเรียนทั้งหลาย โดยจัดระบบการเรียนการสอนแบบมีชั้นเรียน และระบบสื่อการสอนทางไกลที่ควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้มาเรียนได้วิชาด้วยเช่นกัน

อนึ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ผมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านด้วยความเต็มใจ และจัดให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่อง ๆ ต่อไป

ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ



(รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร)

1 กันยายน 2523

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.



ภารกิจหลัก

การสอน

การวิจัย

การบริการวิชาการ

แก่ชุมชน

การทำนุบำรุง

ธรรมาวัฒนธรรม

ของชาติ

"สุจริต เทียบธรรม ท่วมถึง"



กณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สัมภาษณ์

รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร

ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จากการหยั่งเสียงอธิการบดี น.ร.

เมื่อ 29 สิงหาคม 2523

ข. ขอรบกวนความรู้สึกของท่านภายหลังทราบผลการหยั่งเสียง
รศ.ดร.อภิรมย์ รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ประชากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้ความไว้วางใจผมในครั้งนี้
ข. ท่านคิดว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้ว จะสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่ผมแถลงไว้ได้มากน้อยเพียงไร
รศ.ดร.อภิรมย์ ผมขอเรียนที่แจ้งและยืนยันว่า นโยบายที่ได้แถลงไว้เป็นหลักการนำหลักการต่าง ๆ เช่น **มั่นคงพอเพียง** ปฏิบัติให้ให้โดยที่มิมีอันไขว่ขว้าง ต้องมีความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารท่านอื่น และความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประชากรของราม

คำแหงแห่งนี้จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันอย่างอง
ในส่วนเชิงเป็นนโยบายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยแท้จริง อย่างที่ผมได้แถลงต่อประชากรของมหา
วิทยาลัยรามคำแหง
ข. ภายหลังที่ได้รับทราบผลการหยั่งเสียงแล้ว
ท่านคิดว่าท่านมีโครงการในเรื่องใดเป็นพิเศษ
รศ.ดร.อภิรมย์ ครับ ในเรื่องนี้ผมแถลงไว้แล้วแต่เป็นการ
อีกเรื่องหนึ่ง ผมคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในทุกเรื่อง
เช่นอย่างที่เราพบว่ามีความต้องการอภีของ
นักศึกษา ขอบเขตจำกัด ของเจ้าหน้าที่ บุคลากร
ต่าง ๆ ทุกฝ่าย แต่ละเรื่องนั้นจะต้องกระทำพร้อมกัน

แต่ที่สิ่งซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ต้องกระทำ
รับความตามลำดับความสำคัญ แต่ทั้งทั้งหมดนี้
ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณซึ่งเราจะต้องพยายามจัด
ได้เหมาะสมที่สุด โดยหลักการและเหตุผลซึ่งเรา
จะพิจารณาพร้อมกัน ในเรื่องนี้ ผมคิดว่าโดยสรุป
คือต้องทำการปรับปรุงทั้งซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ปัญหาเร่งด่วนการพัฒนา เป็นปัญหาที่เป็นประโยชน์
ร่วมระดับ คิดว่าเมื่อขอเอาเรื่องมาขอซึ่งแต่ละ
เรื่องจะคิดพิจารณาเราขอเอาเรื่องร่วมกัน ผมก็
เชื่อมั่นว่าปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้จะต้องได้รับการ
ศึกษาจากท่าน

จากประชากรทุกฝ่าย... ถึงอธิการบดีคนใหม่

โดย คณะนักข่าวพิเศษ



วันที่ 29 สิงหาคม 2523 ประชากรทุกฝ่ายที่แอ็ดฉบับหมึกแดงในวรัวรามคำแหงได้แสดงประชามติถึงบุคคลที่พวกเขาทุกคนคิดว่าสมควรจะดำรงตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ ในตำแหน่งอธิการบดี ระหว่างเวลา 09.10-15.40 น. ของวันดังกล่าว ต่างคนต่างมุ่งไปที่เห็นที่ลงคะแนนหนึ่งเสียงของฝ่ายของตน และลงคะแนนให้กับบุคคลที่ตนเห็นสมควรและเหมาะสม ระหว่างที่ทุกคนได้มุ่งไปลงคะแนนหนึ่งเสียงนี้เอง คณะนักข่าวพิเศษได้ตระเวนพูดคุยกับประชากรทุกฝ่ายว่าเรามีหลักเกณฑ์เลือก อธก. ของเราอย่างไร เราอยากให้ อธก. แก้ไขปัญหาอะไรบ้าง และมีอะไรจะฝากถึง อธก. บ้าง เพราะช่วงที่เราคุยกับเขาเหล่านั้นผลการหยั่งเสียงยังไม่ปรากฏ เราขอให้ทุกคนพูดอย่างจริงใจ เพราะใครจะได้รับการเสนอชื่อจากบรรดาคณะนี้ก็ตาม เราเชื่อว่าท่านต้องการฟังว่าพวกเราชาวรามคำแหงทุกคน ตั้งความหวังไว้กับท่านอย่างไรบ้าง บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ ชาวรามคำแหงทุกคน ขอมอบเป็นของขวัญสำหรับท่านอธิการบดีคนใหม่อย่างจริงใจ



"ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ารามคำแหงคืออะไร"



ศ.คุณหญิงจินตนา ชกสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ทัศนะเกี่ยวกับตำแหน่งอธิการบดี น.ร. ว่า "ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานและความสามารถในการประสานงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และที่แน่นอนที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ไม่เพียงแต่จะสนใจเฉพาะหลักการเท่านั้น แต่อธิการบดีจะต้องสนใจและรู้สึกถึงปัญหาขององกรต่าง ๆ พอสมควร ซึ่งท่านจะต้องเสียสละเวลาและแรงกายเป็นอย่างมาก สำหรับสิ่งแรกที่ดิฉันคิดว่าเป็นที่น่าพอใจของอธิการบดีคนใหม่จะต้องทำคือทำให้คนในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการเข้าใจว่า รามคำแหงคืออะไร เช่นทิศของเราเป็นอย่างไร เป้าหมายของเราเป็นอย่างไร และอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ถ้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะตั้งอยู่ได้หรือยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปและรุ่งเรืองพอสมควรนั้น ก็เพราะว่าประชากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งดิฉันมีความรู้สึกว่าการเข้าใจกันในเรื่องเหล่านี้มีสำคัญอย่างมากในรามคำแหง ถ้าหากจะสร้างความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แล้ว ดิฉันก็เชื่อว่า มหาวิทยาลัยของเราจะดำเนินไปได้ด้วยดีเรียบร้อยและประสบความสำเร็จเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นอน"

"ขอให้แก้ไขปัญหาคืออยู่ในใจของชาวรามฯ"

อ.สุรพล วิเศษโกสิน ประธานสภาอาจารย์ ให้ข้อคิดเห็นว่า "ปัญหาเร่งด่วนที่สมควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนั้น ผมเห็นว่า มี 3 ประการ คือ สิ่งแรกจะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายเกิดความศรัทธาและให้ความร่วมมือกับงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากทำได้ท่านก็จะเป็อธิการบดีที่ของทุกคนไม่ใช่เป็นอธิการบดีเฉพาะของผู้ที่เลือกเข้ามาเท่านั้น



ประการต่อมาขอให้ดำเนินการตามแผนงานที่เป็นนโยบาย และได้แสดงไว้ในตัว สำหรับประการสุดท้ายขอให้เร่งดำเนินการแก้ไข "ปัญหาที่อยู่ในใจ" ของชาวรามคำแหง"

"ตำแหน่ง อธก. ต้องการความเสียสละ"



ศ.ไพฑิธ ขาศิตานนท์ (อดีตประธานสภากายจารย์) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ให้ทัศนะว่า "โดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็นที่อธิการบดีคนใหม่จะต้องกล้าที่จะทำ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาอย่างจริงใจ และอย่างตรงไปตรงมาคือประเด็นแรกอธิการบดีจะต้องเป็นผู้ชี้นำทางการเมืองให้นักศึกษาคตามเป้าประสงค์ของประเทศชาติได้ ประเด็นที่สองทำอย่างไรจึงจะจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากใน น.ร. ได้ จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นอุดมคติ จะต้องจัดระเบียบให้แก่นักศึกษาแม่แมลงที่ยังเข้ามาค้าขาย ซึ่งในการแก้ไขปัญหเหล่านี้เน้นอธิการบดีจะต้องคิดผลประโยชน์ส่วนตัว ต้องคำนึงถึงส่วนรวมโดยไม่เกรงอำนาจ เพราะตำแหน่งอธิการบดีเป็นตำแหน่งที่ต้องการความเสียสละ"

"อธก. ต้องทุ่มทั้งใจและกายเพื่อส่วนรวม"



อ.ประสงค์ แสงพพิธ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และเป็นหัวหน้าเดินที่ลงคะแนนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า "อธิการบดีที่พึงปรารถนาสำหรับตัวผมเองนั้นนอกจากต้องทุ่มทั้งใจและกายเพื่อส่วนรวมให้ดีที่สุด และเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วขอให้แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของรามคำแหง เช่นเรื่องตำราเรียนของนักศึกษาที่ยังไม่เพียงพอ ความปลอดภัยของนักศึกษาที่มาเรียน ความสามัคคีในหมู่อาจารย์และนักศึกษา สำหรับผมถ้าหากผู้ที่จะมารับหน้าที่นี้มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ผมก็ขอสนับสนุนเต็มที่ครับ"

"ขอให้มีความจริงใจและเป็นประชาธิปไตย"



อ.วิภาดา สุภณัฒน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ให้ความเห็นว่า "สิ่งแรกที่ควรจะต้องแก้ไขคือเรื่องสถานที่เรียน และเรื่องวิทยาเขต ขอให้ทำให้ไปมาได้สะดวก และหวังว่าอธิการบดีคนใหม่จะมาช่วยแก้ปัญหาของรามคำแหง พยายามแก้ไขปัญหาคืออยู่ในใจจะมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"

"อธก. ต้องมีเหตุผลและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่"



ดร.ศรัทธา เอี่ยมบุญชูสุทธิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ บอกว่า "ผมอยากให้อธิการบดีที่เป็นคนดีมีฝีมือ มีความเป็นกลางและยุติธรรม มีนโยบายที่จะสร้างสรรความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานที่สุด ปัญหาที่อยากเสนอให้แก้ให้ชัดเจนให้จัดระเบียบบริหารงานทำให้มีความเป็นระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่และมีความสะอาด ขอให้เพิ่มห้องน้ำให้เพียงพอและมีความสะอาด และเห็นควรปรับปรุงการบริหารของ สวป. ให้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของอาจารย์ด้วย ขอฝากข้อคิดถึงอธิการบดีคนใหม่ว่า การตัดสินใจเรื่องใดก็ตามไม่ควรนำมาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่ควรวางง้อไข้อย่างเด็ดขาดและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่"



ผศ.ประทีป วรทิทธิพนธ์ (อดีตบรรณารักษารักษาราชการ) อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เห็นว่า "อธิการบดีของเราจะต้องเป็นคนที่ดีตัดสินใจเก่ง จะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่มีปัญหาเกี่ยวกับความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย คนที่จะมาเป็นอธิการบดีคนต่อไปในตำแหน่งนี้จะต้องมีความสามารถแล้วผมจึงหวังว่าเมื่อท่านเข้ามารับตำแหน่งจะได้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ทันที ในความเห็นของผมสิ่งแรกที่ควรแก้ไขคือเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานที่เรียน และการจัดมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ผมคิดว่าเมื่อท่านเข้ามาทำงานประจำราชการทุกฝ่ายน่าจะให้ความร่วมมือ เพราะทุกท่านก็ได้มาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย"

"ขอให้มีความเที่ยงธรรมในการบริหารงาน"



ด.กสิณี พิสุทธิพงษ์ ประธานชมรมข้าราชการครูกร ให้ความเห็นว่า "ผมอยากเห็นความเรียบร้อยในมหาวิทยาลัย อธิการบดีควรจะเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมในการบริหารงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีปฏิภาณว่องไวในการตัดสินใจ ปัญหาสำคัญที่ควรแก้ไขคือ เรื่องตารางเรียนควรจัดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มีโอกาสมาเรียนได้ ขณะเดียวกันก็ควรเร่งก่อสร้างวิทยาเขตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว"

"ทุกวันนี้ปัญหาบางอย่างซ้ำซ้อนกัน"



นางจันทิมา กังธมาภรณ์ หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบันกองบริการและวางแผนพัฒนา ให้ความเห็นว่า "อยากให้อธิการบดีจัดมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับงานทุกอย่างให้เข้ารูป มีโครงการที่ดี เพราะทุกวันนี้รู้สึกว่ามีปัญหาบางอย่างซ้ำซ้อนกัน อยากให้มีการปรับปรุงเพื่อจะได้ทำงานสะดวกขึ้น ในการบริหารงานให้ขอให้ยึดหลัก สุจริต ยุติธรรม และตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งคิดว่าจะทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสามารถครองใจคนส่วนรวมไว้ได้"

"อยากให้แก้ปัญหาสวัสดิการของฝ่ายธุรการ"

นายไพฑูรย์ จันทร์อยู่ นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า "อธิการบดีควรเป็นคนที่มีสงเสริมงานทุกด้านในมหาวิทยาลัย ไม่นับหนักในด้านใดด้านหนึ่งให้เกิดความเหลื่อมล้ำในบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ปัญหาที่อยากแก้ไขก็คือปัญหาสวัสดิการของฝ่ายธุรการ อยากให้ปรับสวัสดิการของชาวธุรการให้สอดคล้องกับศาสตราจารย์ นโยบายที่ท่านแถลงไว้ต้องการให้มหาวิทยาลัยเจริญ ในทางปฏิบัติต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์"

"ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้"



นายวิสูตร สุจริตกุล นายก อคทว. ให้สัมภาษณ์ว่า "ปัญหาของชาวรามคำแหงมีมากมายและหลาย ๆ ปัญหา บางปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากแก่การแก้ไข แต่ผมคิดว่าปัญหาทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้ ถ้าหากอธิการบดีมีความจริงใจและพร้อมที่จะแก้ไข เพราะจะได้ได้รับความสนับสนุนและช่วยเหลือจากนักศึกษาและประชากรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างแน่นอน สิ่งที่ยากฝากให้อธิการบดีคนใหม่แก้ไขเป็นสิ่งแรกคือ ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษาทั้งหมด เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาที่พัก

และอาหารของมหาวิทยาลัย ปัญหาสวัสดิการของนักศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับควารับขึ้น นอกจากนี้ อยากให้เร่งเสริมสร้างความคิดริเริ่มในหมู่อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเอง เพราะที่ผ่านมานักศึกษามักจะมองอาจารย์หรือผู้บริหารในแง่ลบมาตลอด เพราะฉะนั้น ในสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งรวมแล้วที่จะต้องสามัคคีหรือช่วยเหลือและเปิดใจให้กว้างขึ้น เพื่อที่จะรับรู้อะไรกับปัญหาของตัวมันเอง และนี่ก็จะปฏิบัติให้เป็นจริงด้วย"

"ขอให้ทำในสิ่งที่ท่านแถลงไว้"



น.ส.อรวรรณ สุวรรณเวท นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ และทำหน้าที่หัวหน้าเด็กเลี้ยงแกะแผนกเด็กของนักศึกษาและบริหารธุรกิจ เธอตั้งความหวังไว้กับอธิการบดีคนใหม่ว่า "คงเหมือนที่หลาย ๆ คนหวังไว้ ก็จะต้องเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในงานด้านต่างให้ได้ ปัญหาสวัสดิการของนักศึกษาต้องมาก่อนเช่นเรื่องสถานที่เรียนและความสะอาดของมหาวิทยาลัย ก็ความนโยบายที่ท่านแถลงไว้คือสิ่งที่ท่านอยากทำมากที่สุด จึงขอฝากให้ท่านทำในสิ่งที่ได้แถลงออกมาใน"

"ท่านจะต้องมีความจริงใจกับพวกเรา นะคะ"



น.ส.พัชานีย์ นพวัชร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่ "เราตั้งขอมรับว่าในรามคำแหงมีปัญหาค่อนข้าง เรื่องแรกที่อธิการบดีน่าจะแก้ไขเป็นการด่วนคือเรื่องสวัสดิการของนักศึกษา เช่น โรงอาหาร อาคารเรียน ตำรา ส่วนปัญหาเรื่องมาเป็นใครจะลำบากหน่อย ขอมรับว่าอาจต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ออกให้อธิการบดีเป็นคนทำงานเพื่อส่วนรวมให้มากที่สุด ก็จะได้ความช่วยเหลือจากนักศึกษาส่วนใหญ่ออย่างแน่นอน แต่ก็สำคัญท่านจะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจกับพวกเรา นะคะ"

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ต่อจากหน้า 3

กระทำให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ไม่เกินแผนงานกันไป
ภายหลังที่ทราบผลการหยั่งเชิงแล้ว นายเอกสมว.
ได้มาให้เห็นปัญหาต่างๆที่ค้างอยู่ 133 กระบวน
วิชาเป็นการด่วน ท่านคิดว่าท่านดำเนินการได้มากน้อย
เพียงไร

รศ.ดร.อภิวัฒน์ เรื่องนี้ที่ประชุมผมพบ.เมื่อเห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัย
ยัดเยียดว่าดำเนินการในทางที่จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ให้มหาวิทยาลัยได้สามารถแก้ปัญหาในโดยด่วน ผม
เองได้ติดตามเรื่องนี้โดยใกล้ชิด ทราบว่าทบวงได้
เสนอเรื่องให้ กรม.พิจารณาในการประชุม ค.สม.
ครั้งต่อไปที่จะถึงนี้ ซึ่งในวันจันทร์ (1 ก.ย. 23)
ผมจะติดตามเรื่องนี้จากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ท่านมีหลักการในการเลือกผู้เข้าร่วมบริหารงานอย่างไร
รศ.ดร.อภิวัฒน์ หลักมีอยู่ว่า ผมจะพยายามกระจ่ายผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถที่จะมาร่วมงานกระจายไปสู่หน่วยงานหรือ
กระจ่ายมาจากหน่วยงานต่างๆ ขอรวมคำแห่งนี้ให้
มากที่สุด พูดกันตรง ๆ ก็คือ อยากให้มีผู้มีความรู้
ความสามารถซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ให้มีโอกาสมา
ร่วมทำงานกันครับ ไม่ใช่เลือกบุคคลหรือคณะ หรือ
ไม่ใช่เลือกคณะใดคณะหนึ่งเป็นพิเศษ ถ้าเลือกเอา
ขึ้นมาไว้หลายครั้งแล้ว แต่ผมและเพื่อนผมอยาก
เห็นต่อไปว่าผู้บริหารที่ว่ามีหลายระดับ หลาย
ประเภทระดับ ซึ่งจะทำได้มีแนวความคิดที่กว้าง
ขึ้น เช่นอย่างในขณะนี้เราทั้งหมดอยู่ที่ตัวอธิการบดี
รองอธิการบดี ซึ่งท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการ
สำนักก็มีอยู่แล้วโดยสภาพทางกฎหมาย แต่อธิการบดี
และรองอธิการบดีก็เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหรือว่าเกิด
เคียงกันตามสภาพของการหยั่งเชิงนั้น ผมขอเรียน
ว่าอย่าเพิ่งตั้งอยู่เฉพาะอธิการบดีและรองอธิการบดี
เท่านี้แล้วครับ กรมมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีมีอธิการบดี
งานสูงที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นอยากพิจารณาใน
แนวอื่นที่ครบคลุมหรือสามารถเสริมต่อแนวปฏิบัติ
ที่เรามีอยู่ ที่ผมสนใจมากที่สุดและแสดงไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วครับ ก็คือรูปของที่ปรึกษา
อธิการบดีในหลายฝ่าย เช่นเดียวกับพัฒนาการวิ
รัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษารองอธิการบดีในคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ได้ปฏิบัติ
แนวนี้ไปแล้ว ถ้าเมื่อวันประชุมอีกครั้งผมจะระบุว่า
เป็นที่ปรึกษา ส่วนอธิการบดีและรองอธิการบดี
ก็ดำเนินการโดยตามขั้นตอนไว้สอดคล้องกัน
ซึ่งนโยบายนี้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบผ่านการ
กักกันของที่ประชุม ผม. เชื่อกันแล้วครับ ความ
จริงในเรื่องนี้ในแง่จุดมุ่งหรือเป้าหมายของพวกเรา
ควรที่จะแต่ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
เมื่อเป็นอย่างนั้นก็อยากเรียนโดยสรุปว่า นอกเหนือ
ไปจากอธิการบดี รองอธิการบดี ในลักษณะซึ่งเป็น
สามารถทั่วไปแล้ว ก็ควรที่จะมีหรือจะต้องมีที่ปรึกษา
อธิการบดีเป็นคณะ นอกจากได้ว่าจะมีการกรมการ
เฉพาะกิจหรือปรับปรุงงานของกรมการเฉพาะกิจ
ให้แล้วเสร็จในตัวเองตามงานซึ่งมีความชำนาญเฉพาะ
ด้านของแต่ละด้านไป

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีหรือกรรมการเฉพาะกิจนี้จะมา
จากบุคคลภายนอกหรือบุคคลใน ม.ร.

รศ.ดร.อภิวัฒน์ หลักทั่วไปก็คือบุคคลภายในคณะครับ เพราะผมยังมี
ความเชื่ออยู่อยู่ต่อคราวว่าประชากรมค.ค.ค.แห่ง
แห่งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่ในข้อ
มีโอกาสทำงานตามความชอบใจของตนเอง เพราะฉะนั้น
ผมจะระดมหรือพยายามที่จะจัดหรือชักชวนท่านผู้
รู้สามารถเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่คณะใดสำนักใดมาร่วม
กันเป็นหลายหลายรูป อย่างน้อยก็ 3 แบบรูปก็ได้เรียน
ให้ทราบแล้ว

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ต่อผลกรรพหังเสียงครั้งนี้ ท่านผู้สื่อข่าวสนใจมากน้อย
เพียงไร

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ผมรู้สึกว่าจะเท่าที่วิเคราะห์แล้วเสียงต่างๆ ในขณะนี้
ครับ รู้สึกว่ามีการใช้เสียงมากขึ้นกว่าทุก ๆ ครั้ง ไม่

ว่าในรูปของนักศึกษาหรือรองคณาจารย์ หรือว่าอา
รชกรและเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมคิดว่าควรแสดงออก
ของประชาชิปไตยในเรื่องของการการพหังพหังมาก
หรือเสียงส่วนมากเช่นนี้นั้นจะช่วยให้เป็นฐานหรือ
กำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีว่าเกิดความมั่นใจว่า
ควรจะทำหรือจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่าง
แน่นแฟ้นครับ

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ขอทราบแนวนโยบายการเรียนการสอนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ถ้าเป็นส่วนตัวผมคิดว่า เราพิจารณาถึงในหลักการ
ว่าไม่ต้องรอรอการบังคับใหม่แล้วครับ เพราะว่าใน
เมื่อเท็จจริงสิ่งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่โอ้อภาสมา
เรียนแล้ว เราพิจารณาเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ เรื่องแรก
คือเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนสำหรับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของปี 2523 ไม่ว่าจะเป็นภาค
2 หรือภาคฤดูร้อน เรื่องที่สองในหลักการว่าให้เปิด
เมื่อมีความพร้อมแล้วเสร็จทุกด้านพอสมควรแล้วครับ
ไม่ใช่เฉพาะอาคารสถานที่ แต่ว่าผมหมายถึงทางเข้า
ทางออก ในเรื่องการคมนาคมขนส่งต่างๆ รวมทั้ง
โรงอาหาร และเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
นั้นควรจะก่อสร้างในลักษณะที่มีความพร้อม ขณะ
เดียวกันเราก็มีหลักสูตรกันทางกฎหมายในเรื่องการ
ใช้ถนนร่วม ทางเข้าออกต่างๆ เหล่านี้ในเพียงพอ
แล้วแล้วครับ เราจึงมีความพร้อมในการบริหาร
ซึ่งเราก็มองโดยหลักการว่าเราจะต้องเปิดเรียนที่วิทยาเขต
ในกรณีที่มีความพร้อมดังกล่าวทั้งด้านสถานที่และ
ด้านกฎหมาย ในปีการศึกษา 2524 เพราะฉะนั้น
นักศึกษาซึ่งเป็นชั้นปีที่ 1 ในขณะนี้นั้น ก็จะไม่
มีโอกาสไปเรียนที่วิทยาเขตเลย แต่จะให้มาเรียนที่
ตัวหมวกแทน เรื่องที่สองที่เราพิจารณาและคิด
ไปแล้วก็คือ รวมคำแห่งที่ตัวหมวกเพียงพอที่จะจัด
วันเรียนในภาค 2 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ได้หรือไม่
คำตอบคือพอ พอในหลักการที่ว่าเรียนเท่ากัน
จำนวนชั่วโมง จำนวนวันต่าง ๆ เท่าเทียมกับชั้น
ปีที่ 2 ปี 3 ปี 4 เรียนอย่างไร ปี 1 ก็เรียน
เท่านั้น เรื่องสุดท้าย ก็คือว่าถ้าชั้นปีที่ 2 จะเรียน
ภาค 2 จะทำอย่างไร เราก็ขอขอของกรม.ร.ร.ร.
นิเทศการ KLB และ KMB ทำสถิติตั้งโทรทัศน์วงจร
ปิด ใช้เวลาประมาณ 45 วัน เพราะฉะนั้นขณะนี้
เราถึงไปใช้ไม่ได้ นักศึกษาปี 1 นั้น ถ้าเปิดบรรยาย
ก็คือเปิดทุกวิชา อันนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กับ
เราอีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเสร็จ
ซึ่งจะเป็นระยะเวลาก่อนสอบ 3 สัปดาห์ เราจะ
ส่งมอบทวนในลักษณะของการบรรยายสรุปบทวน
ก่อนการสอบทุกกระบวนวิชาและครับ กระบวน
วิชาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 110 นาที

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ท่านมีอะไรจะฝากถึงประชากรมค.ค.ค. ม.ร.

รศ.ดร.อภิวัฒน์ ครับ สิ่งที่ผมคิดและหวังตั้งแต่ต้นว่าท่านที่ไว้รับ
เลือกตั้งเสียงเข้ามาโดยได้รับความไว้วางใจจาก
ประชากรม.ร.ร.ร.ส่วนใหญ่ขอความสามัคคีแล้ว ผมก็
อยากที่จะขอหรือก็คือความรักหรือความสามัคคีความ
ร่วมมือกันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องในฐานะที่เราได้ร่วม
ทุกข์ร่วมยากกับภาคไทยตลอด ผมขอร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง
ซึ่งจำรับราชการกันเปิดเรียนครั้งแรกได้แก่ครับ คือ
ว่าผู้บริหารของเรานั้นไม่มีใครแต่คนเดียวที่ได้เรียน
เพราะว่ามาถูกที่ตั้งที่โทรทัศน์วงจรปิดที่ตั้งกัน
หลายครั้งแล้ว เราก็ที่คิดตลอดแล้ว เราทำกัน 300 วัน
เราเรียนการเพียง 6 เดือน เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยนี้
ขึ้นมา เพื่อจะรับคนจำนวนเป็นแสนเช่นนี้นั้น ผมก็
เชื่อว่าบรรดาคนเหล่านั้นนี้จะกลับมืออีกครับ ถ้าเรา
มีความรัก ความร่วมมือ ความสามัคคีและการให้
อันใดในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดของ
ไหนก็ตาม น้อย ๆ ในฐานะที่น้องร่วมรุ่นกับพี่ อยู่
ด้วยกันมาในช่วงของกรรพหังเสียงเสียงต่างๆ เหล่า
นี้ ซึ่งผมมีความเห็นว่าทางที่จะเปรียบปัญหาทั่วไป
ก็เหมือนกับงานสงครามแล้วเสร็จทุกคนต่างคนก็
แยกกันนิด ๆ หน่อย ๆ หนึ่งจากนั้นเราก็จะมาใน
งานปกติ คือว่าเราจะมาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
นี้ครับ

จากประชากรม.ร.ร.ร. ต่อจากหน้า 5

"อยากให้แก้ไขภาพพจน์ของ ม.ร. ให้ดีขึ้น"



นายถาวร เศษบรรณคดีปัญหา ประธานชมรม
ศึกษาศาสตร์ บอกว่า "อยากได้อธิการบดีที่ช่วย
เหลือนักศึกษาด้วยความที่เป็นธรรมและมีความจริงใจต่อ
นักศึกษา สิ่งแรกที่อยากให้ท่านอธิการบดีดำเนินการก็
คือแก้ไขปัญหาภาพพจน์ของรามคำแหงให้ดีขึ้น พวกเรา
ต้องการภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอันครับ และขอ
ให้สร้างความรักที่ให้นักศึกษาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
และในหมู่นักศึกษาด้วยกัน นอกจากนั้นขอให้สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยด้วย"

"อธก. เป็นเพียงส่วนนำเท่านั้น"

"อยากให้ อธก. ถัดช่องว่างของปัญหาต่างๆ ให้แคบลง"
นายสมเกียรติ จิตตกุลไชยเดช นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ และเป็นผู้สังเกตการณ์ในหน่วยลงคะแนน
ของอาจารย์ "ผมอยากให้อธิการบดีคนใหม่สนับสนุน
เสรีภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์ สนใจในเรื่อง
สวัสดิการ เช่นสถานที่เรียนของนักศึกษา สนับสนุน
การทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมนักศึกษา
ยิ่งขยายวงกว้างไปเท่าไรก็จะเป็นการพัฒนาเยาวชนขึ้น
เท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะสำเร็จได้ก็คืองมาจาก
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชากรม.ร.ร.ร. อธิการ
บดีเป็นเพียงส่วนนำเท่านั้น ผมอยากให้อธิการบดีแสดง
ว่าของปัญหาต่างๆ ให้แคบลง ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจเข้าใจกันมากขึ้น ให้ทุกคนได้ช่วยกันพัฒนา
เพราะรามคำแหงไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของใคร รวมคำ
แห่งจะแล้วร้ายหรือจะดีมัน ไม่ใช่เพราะตัวรามคำแหงเอง
หากจะแล้วร้ายก็เพราะชาวรามคำแหงทุกคนนั่งเฉยต่างหาก"

TH 455

ชื่อวิชา วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
(น.ม.ศ.) (Literary Works of H.H. Prince Bidyajankarandhi
3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ศศ.ประทีป วาสิกทินกร คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 505
วัน เวลา และสถานที่บรรยาย พุธที่ 15 09.30-11.20 น. TBB 102
เนื้อหามหา ศึกษาพระประวัติและพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์-
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ศ.) ทั้งประเภทร้อยแก้วและ
ประเภทร้อยกรองในเรื่องลักษณะเฉพาะ คุณค่า และอิทธิพล
ที่มีต่อวรรณกรรมสมัยต่อมา
กรณีศึกษา สอนปลายภาคครึ่งเดียว ไม่มีรายงานข้อสอบเป็นแบบ
อัตนัย วัตถุประสงค์ ความเข้าใจ และความคิดวิพากษ์วิจารณ์
คำว่า "น.ม.ศ." ของ ประทีป วาสิกทินกร (กำลังจัดพิมพ์ กานท์
แล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน 2523) และให้อาจารย์วรรณกรรม
ของ น.ม.ศ. ต่อไปนี้ด้วย คือ สามถาวร กนกนพ พจนอนันต์
พิบูลย์ จิตตกุลไชยเดช วิมลพฤษยา และ ศุภลักษณ์

ข่าวกระบวนวิชา

EN 201

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 (Fundamental English 3) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.ดร.วิภา นาทอง, ผศ.ดร.อุทัย ภิรมย์กัน
วัน เวลา และสถานที่เรียน Sec. 1 จันทร์ 9.30-11.20 NB 3 A, B
 Sec. 2 ทุก 11.30-13.20 NB 5, 6

เนื้อหาวิชา มีการอ่านเพื่อความเข้าใจจากเรื่องทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 คำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคหรือไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านในบทหนึ่ง ๆ ตลอดจนหัวข้อของคำศัพท์ให้กว้างขึ้นตามวิธีและแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน สำหรับภาคเรียนนี้เน้นเรื่องในเรื่องใน Units ที่ 4, 8 และ 13 นอกนั้นให้อ่านทุกเรื่อง

การวัดผล ทดสอบความเข้าใจการอ่านจาก Reading passages จำนวน 5 เรื่อง โดยนำมาจากหนังสือเรียน 2 เรื่อง และอีก 3 เรื่องมาจากที่อื่นที่มีระดับความยาก-ง่ายหรือเทียบกับในหนังสือเรียนทุกเรื่องจะมีคำเรื่องอยู่ในข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 100 ข้อ เวลา 2.30 น. คำถามจะเน้นในเรื่องความเข้าใจเนื้อเรื่องและตามศัพท์และไวยากรณ์จากเรื่องที่อ่านบ้างตามสมควร

ข้อแนะนำทั่วไป กระบวนวิชานี้ เน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อเรื่องทั่วไป (Reading for general understanding) การอ่านประเภทนี้จึงต้องอ่านให้มีความเร็วพอสมควร และได้ใจความสำคัญ ๆ ของเรื่องที่อ่าน ในการฝึกอ่าน ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

1. ฝึกหัดอ่านเรื่องไม่สนใจเรื่องอื่น อ่านเรื่องหนึ่ง ๆ ตลอด ๆ ครั้ง
2. ในการอ่านครั้งแรก ควรอ่านให้เร็วเท่าที่จะทำได้ ถ้าคิดศัพท์ที่ไม่ใช่ในใจ อ่านไปก่อน แล้วค่อยอ่านแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจด้วยตัวเอง จงอย่าหยุดแล้วค่อยก่อนเป็นอันขาด เมื่อคล่องแล้วจึงตรวจคำตอบคำศัพท์ของตัวเองกับเฉลยคำตอบภายหลัง
3. ในการอ่านครั้งที่ 2 หลังทำความเข้าใจเนื้อเรื่องกับศัพท์และโครงสร้างประโยคซึ่งไม่เข้าใจและตอบคำถามข้อที่ตอบผิดครั้งแรก
4. ถ้ายังมีคำถามที่ยังตอบไม่ได้สักที ให้อ่านเรื่องใหม่ เพื่อดูว่าคำตอบที่ถูกคืออยู่ตรงส่วนใดของเรื่องในการศึกษาศัพท์และไวยากรณ์ ให้เน้นศัพท์และไวยากรณ์ที่ปรากฏโดยตรงในเรื่องที่อ่าน คือใน Part A (A) และ Part B (A) ศัพท์อื่น ๆ รวมทั้ง Roots และ Prefixes ใช้เป็นแบบฝึกหัดเพียงภาษาศัพท์ให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น จุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ การอ่านเพื่อความเข้าใจทั่วไป การเรียนวิชานี้จะไม่ได้ผลดีและดำเนินศึกษาไม่จริงจังสักเท่าไร ๆ แต่ไม่ได้ฝึกหัดอ่านเรื่องในหนังสือเรียนอย่างจริงจัง

อนึ่ง กระบวนวิชานี้ มีบรรยายสรุปของสถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 กรมประชาสัมพันธ์ ความถี่ 946 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันพุธ เวลา 10.30-11.00 น. และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.50-16.20 น.

LA 434

ชื่อวิชา กฎหมายทหาร (Military Law) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย อ.พลโทประสิทธิ์ ใจเย็น สิบต่อได้ที่กองบัญชาการทหารสูงสุด อ.วิระ โชคเหมาะ ผู้ร่วมรับผิดชอบ สิบต่อได้ที่กองทัพบก คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3

วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 9.30-11.20 น. ตึก NB 11 A, B
เนื้อหา กฎหมายทหารแบ่งออกเป็น 2 ภาค

ภาค 1 ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาทหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป (บทที่ 2) ศึกษา พ.ร.บ. วิถีทหาร (บางส่วน) ส่วนที่ 2 มีลักษณะความผิดเฉพาะ

ภาค 2 ศึกษา พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร เกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของศาลทหาร ศาลทหารในเวลาปกติ และศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ศาลอาญาศึก และวิธีพิจารณาความอาญาทหาร
การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (มีข้อย่อย) ปัญหาเน้นหนักไปในกรณีวินิจฉัย ภาค 1 ส่วนที่ 1 มี 1 ข้อ และส่วนที่ 2 มี 1 ข้อ รวม 2 ข้อ ภาค 2 2 ข้อ สอบวันอังคารที่ 4 พ.ย. 22 9.00-11.30 น.
คำถามและหนังสืออ่านประกอบ (1) กฎหมายทหาร (2) สังบทรามกฎหมายทหารพร้อมแนวข้อสอบเก่า

อ.วิระ โชคเหมาะ

LA 451

ชื่อวิชา กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร (Commercial Banking Law)
ผู้บรรยาย อ.พิลา คำวงศ์วัฒน์ ส่วนหนึ่งสิน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ อ.วิระ โชคเหมาะ ผู้ร่วมรับผิดชอบ กองทัพบก คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3

วัน เวลา สถานที่ ทุก 17.30-19.20 น. ตึก LOB 301
เนื้อหา ศึกษา - พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2522 - หนังสือและความสำคัญของการพาณิชย์ - ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ - การควบคุมผู้บริหารธนาคาร - การลงทุนและข้อบังคับอื่น ๆ ฯลฯ

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (มีข้อย่อย) วิจัยเน้นบทความจำสอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2523 เวลา 9.00-11.30 น.
คำขวัญ คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
หนังสืออ่านประกอบ ดูได้จากหนังสือที่ระบุไว้ที่ท้ายบทแต่ละบทในคำบรรยาย

อ.วิระ โชคเหมาะ

TH 454

ชื่อวิชา ศึกษานโยบายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้บรรยาย 1. ศึกษาพระพรตประวิทธิวิศาลที่ 5 และภูมิหลังของวรรณกรรมไทย
 2. ศึกษาพระพรตนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร การศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีใช้ความคิดและวิจารณ์งาน

คำขวัญ TH 454 หมายเลข 21100
หนังสืออ่านประกอบ เพลงยาวพาทย์มิ่งขวัญอยุธยาและพุทธทำนาย
ข้อสอบ ปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ

ผศ.ทวีศักดิ์ สุวานประทีป

GE 455

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์จีน (Geography of China) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.วรรณศิริ เศรษฐบุปผ์ ศึกษาเมือง PMB ชั้น 5
วัน เวลา และสถานที่เรียน อังคาร 7.30-9.20 น. PMB 401

เนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ
การวัดผล อัตนัย 5 ข้อ โดยข้อสอบแผนกที่ 1 ข้อ วันสอบ 21 ตุลาคม 2523 เวลา 9.00-11.30 น.

คำถามและหนังสืออ่านประกอบ คำขวัญ Atlas of China แปลโดยวรรณศิริ เศรษฐบุปผ์ 1923

ข้อแนะนำ ให้นำปัญหา สิบต่อผู้บรรยายได้ที่ห้องวิทยุกระจายวิทยุภาควิชาคณาจารย์ PMB ชั้น 5

ผศ.วรรณศิริ เศรษฐบุปผ์

PE 469

ชื่อวิชา โบราณคดี 1 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย รศ.ทวี อุดมสารวายุ ผศ.เจสสิกา บุญองค์ อ.เกรียงศักดิ์ เพชรวานนท์

วัน เวลา และสถานที่เรียน ตาม ม.ร.ว.30 ศาลาโบริด
เนื้อหาวิชา ประวัติความเป็นมาของโบราณคดี อุปกรณ์ในการเดินทางที่ใช้ ทักษะเบื้องต้นในการเดินทาง มารยาทในการเดินทาง การบันทึกคะแนน โบราณคดีกับการอนุรักษ์พันธุชาติ
การวัดผล ภาทฤษฎี 50 คะแนน ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ 1 ชม. ภาทปฏิบัติ 50 คะแนน ทักษะการเขียน สอบโขน 3 เกณฑ์
คำถามและหนังสืออ่านประกอบ หนังสือโบราณคดี ผศ.เจสสิกา บุญองค์
 ผศ.เจสสิกา บุญองค์

T.V. 7 สี ต่อจากหน้า 1
 2523 อีกหนึ่งเดือนนั้น ทางสถานีฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศในเดือนกันยายน 2523 จากเวลา 13.00-16.55 น. เป็นเวลา 12.30-16.25 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2523 เป็นต้นไป
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ปัญญา

1. ถาม
 1. เรียนคณะบริหารธุรกิจจะย้ายไปเรียนรัฐศาสตร์ Plan A เมื่อครบ 2 ภาคเรียนปกติ เวลาจะขอ Summer จะขอ PS 103 กับ EC 111, EC 112 ได้หรือไม่ (ก่อนยื่นขอคะแนน)
 2. ช่วงเวลาการยื่นขอคะแนนกับช่วงเวลาขอ Summer จะมีปัญหาในการขอ Summer หรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าจะขอ Summer ก่อนยื่นขอคะแนนได้หรือไม่
 3. วิชาเลือกเสรีในคณะรัฐศาสตร์มีหรือไม่ ถ้ามีจะขอ MA 111 มาเป็นวิชาเลือกได้หรือไม่

ตอบ
 1. ได้
 2. ไม่มีปัญหาอะไรเพราะใช้รหัสเดิมในการสอบ
 3. วิชาเลือกเสรีมี และเลือกวิชา MA 111 ได้
 ผศ.วรรณวิภากร

2. ถาม
 1. วิชา GM 103, SC 103, TH 101, PY 103 ใช้ใบสมัครสมัครในคณะรัฐศาสตร์ Plan C ได้หรือไม่ เป็นวิชาเลือกได้หรือไม่
 2. ขณะยื่นใบสมัครสมัครประจำภาค ปี 2523 ได้ส่งมาให้ผู้ที่ลงทะเบียนทางไปรษณีย์บ้างหรือไม่

ตอบ
 1. SC 103 ใช้เป็นวิชาบังคับเลือกได้ นอกนั้นใช้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 15 หน่วยกิตสำหรับ Plan C
 2. ทาง ศวป. ได้ทยอยส่งใบสมัครศึกษาเรื่อง ๆ
 ผศ.วรรณวิภากร

3. ถาม
 เป็นนักศึกษาเกรด 22 คณะบริหารฯ ต้องการย้ายไปคณะรัฐศาสตร์ Plan C ลงทะเบียนไปก่อนที่จะยื่นขอคะแนน ออกทราบ ว่า เรียนหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรใหม่ ปี 2523 นี้

ตอบ เรียนตามหลักสูตรใหม่
 ผศ.กัญญา นว

4. ถาม
 ผมมีปัญหาขอคะแนน ผมได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ตอนลงทะเบียนไป ผมได้ระบุรหัสกระบวนวิชาเรียนว่า SO 346 แต่ปรากฏว่าใบเสร็จเป็นวิชา PS 346 ผมจะยื่นขอแก้ไขอย่างไรจึงจะเป็นรหัสในใบเสร็จจาก PS 346 เป็น SO 346 และวิชา PS 346 ไม่เปิดสอนแล้ว

ตอบ ให้ติดต่อฝ่ายจัดการเรียนการสอนลงทะเบียนเรียน และจัดการสอบ ชั้น 6 สำนักบริหารของวิชาการ และทดสอบประเมินผล (ศวป.) โดยเร็ว
 ผศ.วรรณวิภากร

5. ถาม
 1. ศักดิ์จนของทุกหลักการเรียนในปีนี้ และจะไปเรียนใน ปีการศึกษาหน้าได้หรือไม่
 2. ศักดิ์จน 1 ได้ ศักดิ์จนข้อปฏิบัติข้ออย่างไรบ้าง
 3. สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดรวมค่าลงทะเบียนอย่างไร

ตอบ
 1-2 ลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ถ้าไม่มาขอสมัครก่อนสมัครในวิชาที่ไม่มาสอบ
 3. ห้องสมุดไม่มีสมาชิก ให้ติดต่อขอทำบัตร โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของภาคปัจจุบัน และบัตรนักศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 ผศ.วรรณวิภากร

6. ถาม
 สมัครเรียนปี 21 คณะนิติศาสตร์ สอบได้ประมาณ 7-8 วิชา และได้ลงทะเบียนสมัครโทมนันปี 2523 วิชาที่สอบได้จากคณะนิติศาสตร์ PS 110, EN 101, LA 103, ฯลฯ ซึ่งอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จะโอนมาได้อย่างไร

นักศึกษาปริญญาตรี 2523
ตอบ ไม่ได้เพราะย้ายออกแล้วถ้ามีวิชาที่มาจากสภาทนายเป็นนักศึกษานิติฯ ต้องลงทะเบียนสมัครโทมนันปี 2523
 ผศ.วรรณวิภากร



ลูกพ่อขุนตัวอย่าง



ท้ออย่างไรจึงได้ 31 G?

น.ธ.นิภาภรณ์ กิจอมวิสัย รหัส 19330007
ศึกษานิเทศก์ชั้น 2 สาขาประวัติศาสตร์ (G 31 ตัว)

ใช้เวลา 3 ปีครึ่ง ในการศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ไล่คะแนนเฉลี่ย 3.3 ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ในชั่วโมง ใดที่คิดงานด่วนไม่สามารจะทำเรียนก็ต้องงัดพรีบรรยาย ชั่วโมงนั้น เน้นการเตรียมตัวจากตำราควบคู่กับตำราบรรยาย จะเตรียมตัวมาก่อนวันสอบหลายสัปดาห์ เวลาว่างชอบอ่านหนังสือทุกชนิดและเขียนจดหมาย ขณะนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไปศึกษาต่อปริญญาโท และเอกที่สหรัฐอเมริกา เพราะมีที่เรียนอยู่ที่นั่น ค่าเทอมสำหรับรุ่นน้อง ไม่ควรลงทะเบียนมากเกินไป ควรจะลงทะเบียน 18-21 หน่วยกิต ในเทอม 1 และ 2 และสนใจอ่านบทพรรณคำวาทีมากมาย ทวีตทำเป็นก็ส่งลงในทุกวิชาโดยจับปะเด็นเป็นหัวข้อ ในการตอบข้อสอบควรตอบตามหัวข้อ

น.ธ.แจ่มเดือน กาญจนน้อย รหัส 19330340
ศึกษานิเทศก์ชั้น 2 สาขาประวัติศาสตร์

ใช้เวลาในการทำปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.3 (G 31 ตัว) แจ่มเดือนเรียนอย่างสบาย ๆ หนึ่งเวลาเรียนเข้าไม่จำเป็นแล้วจะไม่ยอมขาด มีการพักผ่อนด้วยการเล่นกีฬา คุ้ทรงกีฬา หลังจากนั้นก็พบทวนคำบรรยายกับตำราที่ได้เรียนมาในวันหนึ่ง และทำหัวข้อไว้สม่ำเสมอทุกวัน เคยได้ทุนเรียนดี 2 ภาคการศึกษา และรางวัลเรียนดี 2,500 บาท จากมหาวิทยาลัยด้วย กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา ค่าเทอมสำหรับรุ่นน้อง นักศึกษามี 3 และ ปี 4 ก่อนจะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร ควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องเสียก่อนจะได้ไม่เกิดผิดพลาด

ศศ.ณิจฉจดดา พิศนัญญาธาร
น.ธ.

จาก... บรรณารักษ์

การพียงเสียงเพื่อสรรหาท่านอธิการบดี น.ธ. ก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ไปใช้สิทธิ์กันคับคั่ง ทั้งสาขาจารย์ สาขาวิชาการ ส่วนสาขา นศ. นั้น มีผู้กระตือรือร้นมาใช้สิทธิ์กันมาก แต่ที่นอนหลับทับสิทธิ์ก็เยอะ โดยเกือบทุกคนมาใช้สิทธิ์ : ยอดจำนวนผู้มีสิทธิ์

การพียงเสียงครั้งนี้เห็นก็จะต้องชมคณะกรรมกรสรรหาออก. ที่ท่านจัดวิธีนี้เหมาะสมให้วัดระดับใจ และ มีเจ้าหน้าที่สำรวจจำนวนมากมาช่วยดูแล้วขอ ความสงบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา

ขอ.ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.อภิวัฒน์ ณ นคร ที่ได้รับคณะหลังเสียงสูงสุดในครั้งนี้ และ ขันตอนต่อไปคณะกรรมการสรรหาออก. ก็จะต้องดำเนินการพียงเสียงนี้คือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ที่หวังว่าท่านอธิการบดีคนใหม่คงจะประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน น.ธ. ให้สุดอ้อมไปตามแผนนโยบายที่ท่านได้ประกาศไว้ เป็นที่พอออกพอใจของชาว น.ธ. ทั้งหลายไปนาน ๆ (เอ็ดศรีวิ)

ลาภสิทธิ์ อัมรินทร์

สัมภาษณ์ คอจดหมาย 1

โรธอาภาพ สวัสดิการ วิชาเกษตร รวมทั้งจะดำเนินการด้านวิชาการให้คงความเป็นเลิศให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยเปิดโดยทั่วไป และจะพยายามรักษานอกศึกษาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสัตยาวิชา

ผู้สัมภาษณ์ได้อ่านถึงเรื่องวิชาเกษตรว่า จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้เมื่อใด ซึ่งได้รับคำยืนยันจาก รศ.ดร.อภิวัฒน์ ณ นคร ว่า จะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ค.ศ.นี้ และเนื่องจากจะต้องใช้เวลาติดตั้งเครื่องรับส่งโทรทัศนวิทยุชนิด ๓๐๐ ในวิชาเกษตรอีกประมาณ 1๕๐ วัน จึงคาดว่า จะสามารถเปิดเรียนได้ด้วยความพร้อมไปมีการศึกษา 25๒4 คอจดหมายของนักศึกษาโรงเรียนศึกษาคำจังหวัด ซึ่งไม่มีเวลาเรียนตามปกติ นั้น ขณะนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งแจ้งว่า มหาวิทยาลัยสัตยาวิชาว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2514 ขณะนี้ มีนักศึกษาคำนวณครึ่งหนึ่งของ น.ธ. ทั้งหมด ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงเห็นควรที่จะต้องเพิ่มชั่วโมงในการเรียนการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน. รวมทั้งขยายโครงการอาจารย์สัญญาให้กว้างขึ้น ขณะนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็จะจัดการบรรยายสรุปกับทวนก่อนสอบในภาค 1/2523 ทุกวันอาทิตย์จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2523 โดยสรุปบททวนวิชานั้นปีที่ 1 วิชาวิชา, วิชาละ 1 ครั้ง กับมหาวิทยาลัยวามคำแหง (ถ้าหาก) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางและสถานที่เรียน จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป และตั้งแต่ ภาค 2/2523 นี้ มหาวิทยาลัยก็จะให้นักศึกษานั้นปีที่ 1 มาเรียนที่รวมทั่วแห่งวามคำแหง ซึ่งจะคิดเวลาเรียนเท่าเทียมกัน โดยมาเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน พร้อมนั้นปีที่ ๔

คณะกรรมการประจำสัปดาห์ น.ธ.

ปัญหาที่คิด

เรื่อร้ายเพราะมีรู อยากเป็นบัณฑิตก็เร่งปิดรูเรือ

การที่ได้รัวเรือคนจนแล้วเรือปริญญาตรี ก็นับเป็นถึงนักบุญใจอยู่ไม่น้อย

ขอแค่อย่ามีใจเสียจนล้มเหลวใจ
ความจริงที่สำคัญคือ ความจริงที่ถกกับตัวเอง การที่เรื่อเรือคนจนแล้วมัน มีความจริงขึ้น มีความรอบรู้เพียงใด เป็นความจริงที่เจ้าตัวผู้ดี ในโลกแห่งความฝันจริง ถึงที่ไว้ไว้เรือกับเรือดำน้ำ ถึงที่ไว้ไว้เรือกับเรือดำน้ำ อาจจะยับยั้งออกนอกใจให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้ทุกอย่างไป อาจให้เพียงเป็นแนวทาง แต่อาจจะเป็นแหล่งทางก็ได้

เพราะแนวทางนั้นคนอื่นเขาบอกเอาไว้ให้ แต่ควรเดินทางนั้นเราต้องเดินหาเอง

จงตั้งสมความรู้อัจฉกรรท์รวมเพียรที่ถูกรู้อีเสียให้เป็น เป็นความรู้อันมีราคา
หมิ่นชอกชอกภาจิตใจถูกชิ้นส่วน เป็นจังหวัด นี้อือ นี้อึงทั้งตนเอง

เข้ากันเข้าทาง ไม่ถึง ๆ ตัว ๆ เก่ง ๆ เข้ม ๆ ถ่มถ่ม
ขวยพังกัด
หรือมันบนถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
ใหญ่ ๆ จะใช้ชีวิตว่า
เป็นบัณฑิตก็ไม่มีศรีสง่า

“ใครจะรู้ว่าตัวเองเป็นไหม”
ทวนถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
เก็บปัญหาหม่นหม่นถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม จากเพื่อน
จากครู จากปราชญ์ในต่าง
ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
ความเค็มลึกหม่นหม่นถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
ให้หม่นหม่นถ่มถ่มถ่ม
ทบทวน จักถ่มถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
เสาะแสวงหาแนวทางมาคิดแก้ปัญหาให้ทุกแห่ง
ทุกถ่ม

ไต่ถ่มถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
ว่า เป็น “บัณฑิตไม่มีเกศา”

ถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่มถ่ม
โธ่ คร.พร.ถ่มถ่มถ่ม ญะภู่อือ



Table with columns for Faculty/Department and Staff/Students. Includes names and titles.

Address and contact information for Sakon Nakhon Rajabhat University. Includes phone numbers and postal codes.